

## Tăng cường tài trợ thúc đẩy các chương trình dinh dưỡng học đường

Ngày 26 Tháng Hai, 2024 [Câu hỏi truyền thông](#)

Khoản tài trợ trị giá 5 triệu đô-la một lần sẽ mở rộng chương trình dinh dưỡng học đường của tỉnh bang để cung cấp các bữa ăn và đồ ăn nhẹ đầy đủ cho nhiều học sinh hơn trong năm học này.

Bảo đảm học sinh được tiếp cận với chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều quan trọng để phát triển trí tuệ và khả năng học tập. Hiện ước tính có hơn 58,000 học sinh trên toàn tỉnh bang đang nhận được bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày thông qua chương trình dinh dưỡng học đường của Alberta. Thông qua nguồn tài trợ này, các cơ quan quản lý trường học sẽ có thể tạo lập, tiếp tục hoặc nâng cao các chương trình dinh dưỡng ở những trường chọn lọc.

“Dinh dưỡng hợp lý có vai trò thiết yếu cho sự thành công của học sinh. Không ai có thể phát huy hết năng lực khi bụng đói. Biết rằng chi phí thực phẩm và dịch vụ ngày càng tăng, chúng tôi rất vui mừng khi có thể cung cấp thêm kinh phí để hỗ trợ dinh dưỡng cho các học sinh đến cuối năm học này”.

*Demetrios Nicolaidis, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục*

Chính quyền Alberta đã cấp 20 triệu đô-la cho các cơ quan quản lý trường học để triển khai chương trình dinh dưỡng học đường. Khoản tài trợ một lần này sẽ tăng số tiền tài trợ có sẵn từ trước thêm 25%, nâng tổng số tiền tài trợ lên 25 triệu đô-la để thực hiện các chương trình dinh dưỡng cho năm học 2023-2024. Khoản tài trợ này sẽ tự động được chuyển đến các trường công lập, trường riêng biệt, trường nói tiếng Pháp và các trường công đặc cách hiện hành thông qua các kênh tài trợ thường xuyên.

Chính quyền Alberta khuyến khích các cơ quan quản lý trường học hợp tác với các tổ chức cộng đồng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực phẩm của học sinh. Với khả năng linh hoạt

của chương trình này, hội đồng trường học địa phương có thể đưa ra quyết định hỗ trợ tốt nhất cho học sinh và gia đình của các em, đồng thời xây dựng mối liên hệ chặt chẽ trong cộng đồng cũng như với các tổ chức địa phương.

“Bữa ăn no sẽ giúp việc học tập hiệu quả hơn và bảo đảm học sinh có năng lượng cùng sự tập trung để phát triển ở trường. Chúng tôi rất biết ơn khi nhận được nguồn tài trợ bổ sung này để có thêm nhiều học sinh hơn được tiếp cận các bữa ăn lành mạnh khi học tập tại trường”.

*Laura Hack, Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Dục Calgary*

“Các trường học cùng gia đình học sinh đánh giá rất cao nguồn tài trợ quan trọng này nhằm hỗ trợ học sinh để các em sẵn sàng học tập. Khoản tài trợ này, cùng với mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với các tổ chức cộng đồng, sẽ mang đến khả năng tiếp cận rộng rãi các chương trình bữa sáng, bữa ăn nhẹ và bữa trưa, những chương trình rất cần thiết cho sự thành công của học sinh”.

*Sandra Palazzo, Chủ Tịch Phân Hiệu Trường Công Giáo Edmonton*

## Thông tin liên quan

- [Chương Trình Dinh Dưỡng Học Đường](#)

## Câu hỏi truyền thông

### **Gabrielle Symbalisty**

780-218-8916

Thư Ký Phụ Trách Truyền Thông, Giáo Dục